

พาณิชย์ฯ ผนีกกำลังภาคเอกชนจัดงาน TIEE 2013 ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษ ดันไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษานานาชาติของอาเซียน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนีกกำลังสถาบันและ

ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติทั้งภาครัฐ-เอกชนกว่า 200 ราย ร่วมแสดงศักยภาพไทยในฐานะ

ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของภูมิภาคอาเซียน จัด “งานแสดงการศึกษานานาชาติของไทยครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Education Expo) หรือ “TIEE 2013” ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เปิดเผยว่า “การจัดงาน TIEE 2013 ในครั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น

ฮับการศึกษานานาชาติของภูมิภาค ด้วยการดึงดูดเด่นและข้อได้เปรียบต่างๆ ของธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทย อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและมิตรไมตรีอันดีของคนไทย และที่สำคัญยิ่งคือ มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในไทยขณะนี้ ได้รับการรับรองในระดับสากล อีกทั้งค่าครองชีพและอัตราค่า

เล่าเรียนก็ไม่แพง รวมถึงมีความหลากหลายของหลักสูตร ฯลฯ มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป”

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวต่อว่า จากการจัดงาน TIEE ครั้งที่ผ่านมา

มีสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นกว่า 27 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศมาเลเซีย จีน ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ ใต้หวัน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ นิวซีแลนด์ เยอรมนี รัสเซีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย จากทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ จีน สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย กัมพูชา สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ และลาว เป็นต้น

งาน TIEE 2013 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด การศึกษาน่ารู้ เมืองไทยน่าอยู่ หรือ Live & Learn in Wonderful Thailand และมีเป้าหมายให้เป็นงานการศึกษานานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศในรอบทศวรรษ และยังเป็นเอ็กโปการศึกษานานาชาติใหญ่สุดระดับอาเซียน ที่รวบรวมสถาบันการศึกษานานาชาติของไทยและต่างประเทศ ทั้งจากกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และไต้หวัน ฯลฯ มาร่วมจัดแสดงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรวิชาชีพยอดนิยมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมงาน ทั้งจากไทยและนานาชาติ ได้หาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการศึกษา ซอฟต์แวร์ เกม ของเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับสถาบันและผู้ประกอบการธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ สามารถจองพื้นที่จัดแสดงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 8385-9 อีเมล tiee@ditp.go.th หรือหาข้อมูลได้ที่ www.thailandeducationfair.com และ www.ditp.go.th